

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ ĐIỆP “CÔ GIÁO- NGƯỜI MẸ HIỀN”

Tác giả: Lương Duyên

Trong giai đoạn hiện nay, công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đòi hỏi sự dày công của người giáo viên bởi yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang phát triển, bởi tình hình cuộc sống vẫn đang tồn tại những tác động xấu đến học sinh, bởi sự mưu sinh của gia đình nên không ít phụ huynh đã giao phó việc giáo dục con cái cho nhà trường.

Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống những kế hoạch, những biện pháp mà người giáo viên đã đưa ra nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình do nhà trường, Đoàn, Đội đưa ra.

Trường THCS Đô thị Việt Hưng có đội ngũ GV làm công tác chủ nhiệm với nhiều kinh nghiệm và luôn được các bậc CMHS và học sinh tin yêu. Một trong số những gương sáng đó không thể không kể đến cô giáo Nguyễn Thị Điệp. Cô giáo đã có 15 năm tuổi nghề với nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục. Với thành tích 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, 8 năm là cộng tác viên bồi dưỡng học sinh giỏi của Phòng giáo dục. Cô còn đạt thành tích trong phong trào "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà - "Cô giáo người mẹ hiền"; "Phụ trách chi giỏi"... Có thể nói, cô Nguyễn Thị Điệp đã trở thành tấm gương tiêu biểu để đồng nghiệp được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Trong công tác chuyên môn cô luôn trau dồi trình độ chuyên môn, học kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Không chỉ vậy, với công tác chủ nhiệm lớp cô Nguyễn Thị Điệp luôn gần gũi, nhiệt tình, chỉ bảo, uốn nắn các con từ học tập cho tới rèn luyện đạo đức, tác phong. Vì thế mà các thế hệ học trò những lớp đã và đang được học tập dưới sự dìu dắt của cô Nguyễn Thị Điệp đều là những thành quả đáng tự hào của ngôi trường THCS Đô Thị Việt Hưng.

Năm học 2019-2020 lớp chủ nhiệm 7A3 của cô đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong học tập cũng như trong các phong trào hoạt động khác. Lớp 7A3 luôn là chi đội dẫn đầu các phong trào thi đua của Đoàn đội. Là chi đội duy nhất được chọn đi thi "Chiến sĩ Thủ đô phòng chống dịch Covid" cấp Quận, với sự động viên và hướng dẫn của cô, Bạn Nguyễn Bảo Trâm – học sinh lớp 7A3 đã đạt danh hiệu "Chiến sĩ kiên cường". Và trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid 19, nhưng mọi hoạt động của lớp vẫn được cô duy trì tốt. Các biện pháp mà cô đưa ra như động viên, khích lệ... của cô đều được hội CMHS đồng lòng ủng hộ, học sinh nghiêm túc thực hiện như: Duy trì việc học trực tuyến, duy trì sự kết nối chia sẻ những vướng mắc trong thời gian học tập tại nhà...Hết thời gian học sinh nghỉ học, khi các con đi học trở lại cô đã nhanh chóng đưa lớp trở lại với nề nếp cũ, các con học sinh cũng nhanh chóng bắt nhịp với việc học để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kì thi kết thúc học kì II.

Cô luôn tâm niệm "Làm công tác chủ nhiệm chẳng khác gì làm cha mẹ thứ hai của học trò" nên cô luôn gần gũi, trao đổi tìm hiểu từng hoàn cảnh của các con trong lớp. Do vậy, nhiều lứa học sinh ra trường nhưng vẫn nhớ về cô, vẫn tìm đến cô để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, lắng nghe những lời khuyên bảo của cô. Với những tình cảm yêu thương kính trọng đó, cô Nguyễn Thị Điệp xứng đáng với danh hiệu "Cô giáo- người mẹ hiền" trong trái tim của những lớp học sinh được cô tận tình dạy dỗ. Một số hình ảnh của cô giáo Nguyễn Thị Điệp và lớp chủ nhiệm 7A3:









